



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๔๘

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๔/๑๓๖

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำชุดข้อมูลประกอบการรายงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดกรอบการประเมินส่วนราชการและองค์กรมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดตัวชี้วัด “การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)” ให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกรมอนามัยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำชุดข้อมูลของหน่วยงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด ส่งให้กองแผนงานรายงานผลดำเนินการตรวจประเมินตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ นั้น

ในการนี้ กองแผนงานขอให้หน่วยงานท่านมอบหมายผู้รับผิดชอบชุดข้อมูล ๕ รายการ คือ ๑) โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ๒) โรงพยาบาลภาครัฐ ที่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ๓) โรงพยาบาลเอกชนมีระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ๔) ร้อยละของเด็ก อายุ ๐-๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย และ ๕) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะของประชากร ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการวิเคราะห์รายชื่อชุดข้อมูลตามประเด็นการดำเนินงานฯ และแบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูล (Metadata) ตามมาตรฐานของ สพร. กำหนด (๑๔ รายการ) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง ส่งให้กองแผนงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ data.e@anamai.mail.go.th ภายในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อนำเข้าในระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ของกรมอนามัย และรวบรวมส่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการตรวจประเมินตัวชี้วัดตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการดำเนินการให้ประสานงานกับนายธนพล สวารักษ์ โทร ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๔๘ กองแผนงานเป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายอนุกลกิจ พุกาธร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย



bit.ly/๑๓๖๑๑๑๑๑